



แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์  
(แบบ 69-1)

**บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)**

**PTT Public Company Limited**

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และพนักงานบริษัทในเครือของบริษัท  
ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของบริษัท

เสนอขายจำนวน 20,000,000 หน่วย อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขาย

ราคาเสนอขายหน่วยละ 0 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่ากับ 234.00 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิ 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2549

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

วันที่ 28 กันยายน 2549

**คำเตือน**

“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของ  
หลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการ  
เสนอขายหลักทรัพย์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอ  
ขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์นี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรอง  
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน  
สาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้”

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูล  
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน



## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1</b>	
<b>ข้อมูลสรุป</b>	1-3
<b>ส่วนที่ 2</b>	
<b>บริษัทที่ออกหลักทรัพย์</b>	1-54
<b>ส่วนที่ 3</b>	
<b>ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์</b>	1-25
<b>ส่วนที่ 4</b>	
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	
เอกสารแนบ 1	แบบรายงาน 56-1 (ใช้แบบ 56-1 แทนข้อมูลในแบบ Filing)
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2549